

Cù Lao Dung, ngày 06 tháng 10 năm 2021



LỜI KÊU GỌI
CỦA BÍ THƯ HUYỆN ỦY
Chung tay tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức,
viên chức và toàn thể Nhân dân huyện Cù Lao Dung,

Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua với tinh thần quyết liệt, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cù Lao Dung đã quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cù Lao Dung xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự cống hiến của các lực lượng tuyến đầu, sự chia sẻ, hỗ trợ, đóng góp kịp thời cả về vật chất và tinh thần của Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh nói chung và huyện Cù Lao Dung nói riêng hiện đang diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt từ đầu tháng 10/2021 đến nay người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương tự phát trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân quá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao, ảnh hưởng lớn đến Phương án phòng, chống dịch và tác động nhiều mặt đến đời sống Nhân dân và kinh tế - xã hội của huyện. Do đó, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch phải chủ động, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và mang tính lâu dài.

Các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 từ huyện đến cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; điều hành trực tiếp, toàn diện công tác tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh; linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo xử lý ngay các tình huống phát sinh. Huy động Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Nhân dân tham gia trực, tham gia các Tổ Covid cộng đồng, Tổ giám sát cách ly tại nhà, Tổ tự quản... Vận động các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân đóng góp chăm lo hậu cần, suất ăn cho các lực lượng và người thân trong các khu cách ly.

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân huyện nhà tích cực hưởng ứng, tham gia và thực hiện các hoạt động nêu trên, góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, chăm lo đời sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Trân trọng cảm ơn!

Lê Trọng Nguyên
BÍ THƯ HUYỆN ỦY